

**บาท/ดอลลาร์แข็งค่า หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐไม่ช่วยหนุนดอลลาร์**

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่า หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ยังไม่ได้ช่วยหนุนให้ตัวเลขการว่างงานโดยรวมลดลงนั้น ส่งผลให้มีแรงขายดอลลาร์ออกมาในวันนี้

\*ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง เมื่อเทียบกับเยน ในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ส่วนยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญ ขณะที่นักลงทุนพิจารณาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ จากมาตรการกระตุ้นทางการเงินของญี่ปุ่นในปีนี้ และมาตรการกระตุ้นที่น้อยลงจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)

\*ดอลลาร์พุ่งมากขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว หลังรายงานการประชุมเดือนธ.ค.ของเฟด พบว่า กรรมการบางคนได้พิจารณาเรื่องการยุติโครงการซื้อพันธบัตรอย่างรวดเร็วที่สุดในปีนี้

\*ขณะเดียวกัน นักลงทุนหลายคนคาดว่า รัฐบาลใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ จะดำเนินการทำให้เยนอ่อนค่าลง และผลักดันมาตรการกระตุ้นทางการคลังแบบเชิงรุก รวมทั้งกดดันให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ออกมาตรการกระตุ้นทางการเงิน

\*รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดไว้ และบ่งชี้ว่า เฟดคงไม่รีบเร่งที่จะคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 155,000 ตำแหน่งใน ธ.ค. ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ แต่ต่ำกว่าระดับที่จำเป็นต่อการทำให้อัตราว่างงานลดลง

\*ยูโรยังคงสามารถปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยรอบ 200 สัปดาห์ ที่ 114.84 เยนในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนต.ค.51 และนักวิเคราะห์ระบุว่า การพุ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ยรอบสัปดาห์ระยะยาว บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทางครั้งใหญ่

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.446 บาท

\*09.28 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.43/46 จาก 30.48/52 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.43/46 จาก 30.48/50 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 88.04/06 จาก 88.13 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3056/60 จาก 1.3079 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ ยังไม่ค่อยดีเท่าไร ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า แล้วราคาทองคำก็ขึ้นมา บาทเราเข้านี้ก็เลยแข็งค่าขึ้นมาได้ แต่ก็คงยังไม่แข็งมากนัก" คีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทช่วงเช้านี้แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อน หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ที่ยังไม่ได้ออกมาดีมากนัก ส่งผลให้มีแรงขายดอลลาร์ ขณะที่ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยชี้้นำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่ได้มีปัจจัยใหญ่ๆ ทำให้คาดว่าเงินบาทวันนี้ คงไม่แข็งค่าไปมากนัก โดยให้กรอบการเคลื่อนไหวไว้ที่ 30.35-30.50

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้